



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  
เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ (เพิ่มเติม)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง คัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ พิจารณายกเลิกการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น ในการจ้างงาน ที่ไม่มีเทคนิคก่อสร้างซับซ้อนหรืองานที่ต้องใช้เทคนิคสูงเกินกว่าปกติตามมาตรฐานการก่อสร้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๓ เพื่อขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคารับจ้างก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชีและจัดทำทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้พิจารณาผู้ที่ยื่นคำขอเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ (เพิ่มเติม) จึงประกาศให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.ไทยเจริญอุทุมพรก่อสร้าง เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๓ ประเภทงาน ดังนี้

๑. ประเภทงานก่อสร้าง/ซ่อมสร้างผิวทาง โดยวิธี Pavement In - place Recycling
๒. ประเภทงานก่อสร้างถนนลาดยาง
๓. ประเภทงานก่อสร้างสะพาน

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น ชำระค่าธรรมเนียมประเภทละ ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ในระหว่างวันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๑ และติดต่อขอทำบัตรประจำตัวผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง ได้ที่ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายกิติเมศวร์ รุ่งธนเกียรติ)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์